

กลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เรามุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายของบริษัทเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชนของเราและชุมชนรอบการดำเนินการของเรา โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ กลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทมีรากฐานมาจากหลักการสำคัญดังต่อไปนี้:

- 1. การเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ:** บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่ระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติข้อที่ (สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี) บริษัทให้ความสำคัญต่อโครงการริเริ่มต่างๆ ที่จะปรับปรุงการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับประชากรที่ขาดโอกาส รวมถึงโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริการการแพทย์ทางไกล และความร่วมมือกับองค์กรชุมชน ด้วยการสร้างความมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น
- 2. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน:** การป้องกันเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาชุมชนที่มีสุขภาพดีและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติข้อที่ 3 (สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี) บริษัทจะลงทุนในโครงการด้านสุขภาพที่ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัททำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับทางเลือกด้านสุขภาพและวิถีชีวิตของตน ด้วยการส่งเสริมการดูแลป้องกันและการแทรกแซงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น บริษัทตั้งเป้าที่จะลดภาระของโรคที่สามารถป้องกันได้ และปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพโดยรวม
- 3. แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน:** ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติข้อที่ 12 (การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ) บริษัทจะใช้แนวทางปฏิบัติด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสร้างของเสีย และส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนภายในการดำเนินงานของโรงพยาบาลของเรา ด้วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนรอบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เช่นการจัดซื้อจัดจ้างที่พิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
- 4. การมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือ และการลงทุน:** ความร่วมมือที่เข้มแข็งกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการริเริ่มโครงการกิจกรรมด้านสังคมของบริษัท ซึ่งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติข้อที่ 11 (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบและลงทุนในการพัฒนาชุมชนเหล่านั้น บริษัทจะมีส่วนร่วมกับสมาชิกในชุมชน หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อระบุเป้าหมายร่วมกันและทำงานร่วมกันในโครงการที่แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและสังคมที่เร่งด่วน ด้วยการสื่อสารที่เปิดกว้าง ความร่วมมือ และการลงทุนตามเป้าหมาย บริษัทสามารถขยายผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในชุมชนโดยรอบการดำเนินการ

5. **ความอยู่ดีมีสุขของพนักงานและความเป็นอาสาศัมคร:** พนักงานของบริษัทเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าและความเป็นอยู่ของพนักงานถือเป็นสิ่งสะท้อนต่อความสำเร็จของความพยายามด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุม ซึ่งส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานอาสา เปิดโอกาสให้พนักงานได้ตอบแทนสังคมผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนที่บริษัทให้บริการด้วยทิศทางเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ ด้วยการปรับการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับค่านิยมของเราและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ บริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้น เสมอภาคมากขึ้น และยั่งยืนสำหรับทุกคน